

Số: /BTTTT-CVT
V/v ủng hộ Chương trình
“Sóng và máy tính cho em”

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Các doanh nghiệp toàn ngành Thông tin và Truyền thông

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống của toàn xã hội. Học sinh ở nhiều địa phương trên cả nước không thể đến trường tham gia học tập trực tiếp. Trước tình hình đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tại các vùng có dịch tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh vừa hoàn thành các nhiệm vụ năm học đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, việc triển khai dạy và học trực tuyến tại các địa phương gặp rất nhiều vướng mắc trong tình hình thực tế nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang thiếu hụt phương tiện để tham gia học tập trực tuyến.

Trong bối cảnh đó, ngày 07/9/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng và triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em" với mục tiêu hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến và thúc đẩy phát triển xã hội số. Để đạt được mục tiêu của chương trình, rất cần sự chung tay, đóng góp từ nhiều nguồn lực trong xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp toàn ngành Thông tin và Truyền thông tham gia ủng hộ cho Chương trình "Sóng và máy tính cho em" thông qua hình thức: Vận động mỗi cán bộ công nhân viên giúp đỡ một học sinh, sinh viên thuộc các hộ nghèo, cận nghèo một máy tính bảng để học tập trực tuyến trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 giãn cách không thể đến trường.

Những đóng góp của quý doanh nghiệp sẽ là nguồn động viên thiết thực, ý nghĩa đối trong sự nghiệp giáo dục, với tinh thần "Tất cả vì tương lai con em chúng ta", góp phần thúc đẩy phát triển xã hội số.

Thông tin chi tiết xin liên hệ về đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Ông Nguyễn Anh Cường, ĐT:0949160000, email: nacuong@mic.gov.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Đức Long;
- Vụ CNTT (để p/h);
- Lưu: VT, CVT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Đức Long